

**UBND TỈNH LAI CHÂU
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**

Số: 40/CV-BCĐ
V/v đẩy mạnh triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng dịch
Covid-19 theo chỉ đạo

Lai Châu, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, lây nhiễm trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, trên thực tế tại một số nơi chấp hành chưa nghiêm, còn tâm lý chủ quan, lơ là, chưa thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu 5K, còn tụ tập đông người, không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại nơi công cộng; công tác kiểm tra giám sát chưa được chủ động, thường xuyên, việc xử phạt chưa nghiêm, còn ít so với hành vi sai phạm; tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh xâm nhập. Trước tình hình trên Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương theo chức trách, nhiệm vụ được giao trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi mắc; thần tốc điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế các trường hợp có yếu tố dịch tễ, người đi và về từ các vùng dịch theo quy định.

2. Sở Y tế kiểm tra, rà soát, chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất; dự phòng sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, bệnh viện dã chiến, mở rộng giường bệnh, khu cách ly tập trung, năng lực xét nghiệm... để kịp thời ứng phó các tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

Chuẩn bị đầy đủ dự thảo các nội dung, văn bản chỉ đạo, quyết định, thông cáo báo chí... của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh trong tình huống có ca bệnh dương tính xảy ra, đặc biệt là việc khoanh vùng, cách ly; giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ để kết thúc sớm năm học 2020 - 2021; lớp nào kết thúc kiểm tra học kỳ trước cho học sinh nghỉ hè trước, không chờ các lớp khác kết thúc chương trình năm học, không tổ chức họp phụ huynh, không tập trung học sinh tổng kết năm học; không tổ chức học thêm, dạy thêm trong thời gian nghỉ

hè; quán triệt học sinh trước khi nghỉ hè về nhà thực hiện và tuyên truyền cho phụ huynh và người thân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (thực hiện 5K). Việc tổ chức tập huấn cho giáo viên, tổ chức ôn thi tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12, thi tuyển sinh vào lớp 10 phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19, bằng các hình thức phù hợp theo diễn biến của tình hình dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng kịch bản tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong điều kiện có dịch Covid-19.

4. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các nhà xe, hành khách khi lên xe phải khai báo y tế bắt buộc, khai báo qua phần mềm điều tra, truy vết điện tử mã QR Code của tỉnh đối với hành khách có thiết bị tương thích, đề xuất trình khi qua các Chốt. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cán bộ, nhà xe không kiểm tra, tổ chức khai báo y tế điện tử và không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

5. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm thuộc thẩm quyền, kịp thời đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Các Tổ trưởng, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định về phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị theo phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh (*Phụ biểu kèm theo*). Tập trung kiểm tra việc thực hiện yêu cầu 5K; đeo khẩu trang bắt buộc; không tập trung đông người; không tổ chức các hoạt động không cần thiết; công tác kiểm soát dịch tại các Chốt; việc đánh giá, cập nhật trên bản đồ chống dịch của các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh; việc triển khai phòng, chống dịch của các địa phương, đơn vị ở cơ sở... Thời gian kiểm tra cao điểm trong tháng 5/2021, bắt đầu từ 14/5/2021. Kết thúc các đợt kiểm tra Báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Sở Y tế.

7. Các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế đối với nhà xe, hành khách khi qua các Chốt bằng mã QR Code phần mềm điều tra, truy vết của tỉnh, đảm bảo không để bỏ sót người có yếu tố dịch tễ, người đi và về từ vùng dịch. Chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật nếu để người có yếu tố nguy cơ lọt qua các Chốt mà không được kiểm tra, kiểm soát, khai báo đầy đủ làm lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh: U;
- Thành viên BCD tỉnh;
- VPUBND: V, C, CB, HC;
- Lưu VT, VX1, BCD.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tống Thanh Hải**

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THEO DÕI, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số 40/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 của BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19)

TT	Địa bàn	Cơ quan, đơn vị theo dõi
1	Thành phố Lai Châu	Đ/c Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ. (Tổ trưởng: GD Sở Y tế).
2	Huyện Phong Thổ	Công an tỉnh, Sở Công Thương, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng. (Tổ trưởng: Sở Công Thương).
3	Huyện Mường Tè	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp PTNT, Ngoại vụ, Cục Quản lý thị trường. (Tổ trưởng: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).
4	Huyện Sin Hồ	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Lao động TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh. (Tổ trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
5	Huyện Nậm Nhùn	Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Báo Lai Châu, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ. (Tổ trưởng: Ban Dân tộc tỉnh)
6	Huyện Tam Đường	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Thanh niên, 01 Phó Giám đốc Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh. (Tổ trưởng: PGĐ Sở Y tế).
7	Huyện Tân Uyên	Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 01 Phó Giám đốc Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh. (Tổ trưởng: PGĐ Sở Y tế).
8	Huyện Than Uyên	Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giao Thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng. (Tổ trưởng: Sở Giáo dục và Đào tạo).

Ghi chú: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra trên địa bàn quản lý.